

Hậu Giang khai mạc Hội báo Xuân Ất Ty 2025

13:15 23/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 23/01/2025, tại tỉnh Hậu Giang đã diễn ra lễ khai mạc Hội báo Xuân, Triển lãm sách, Ảnh nghệ thuật và tổng kết, trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Xuân Ất Ty 2025.



Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Ất Ty

Đến dự khai mạc có các đồng chí: Trần Văn Huyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND; Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND; Lê Thị Thanh Lam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH; đại diện các ban, sở ngành, đoàn thể, Hội đặc thù tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân thành phố Vị Thanh.

Hội báo Xuân năm nay được tổ chức trong không khí vui tươi, đầm ấm với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: Trưng bày sách, báo xuân và triển lãm ảnh nghệ thuật; xây dựng chuyên mục ấn phẩm xâu dựng thi của các địa phương trên trang thông tin điện tử của Thư viện; Triển lãm không gian thực tế ảo chuyên đề báo xuân, trưng bày các ấn phẩm dựng thi trên không gian thực tế ảo. Qua các hoạt động, góp phần ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào các hoạt động của Thư viện.

Hội báo Xuân còn là dịp hưởng ứng kỷ niệm 95 năm kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2025), mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Thông qua Hội báo Xuân và cuộc thi, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của ngành, địa phương, đơn vị, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.



Các đồng chí lãnh đạo tham quan không gian triển lãm sách, báo tại Thư viện.

Nhân dịp này, tại Thư viện trưng bày hơn 400 loại báo Xuân của các cơ quan trung ương và ấn phẩm xuân của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, 16 ấn phẩm Xuân của các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh Hậu Giang tham gia Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Ất Tỵ năm 2025. Triển lãm hơn 1.000 quyển sách về các chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam, sách về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội Hậu Giang và sách mới các lĩnh vực.

Song song đó, các gian cà phê sách gồm nhiều loại sách với các chủ đề khác nhau, cùng gian thư pháp tặng chữ và các tiểu cảnh chụp ảnh. Bên trong thư viện có mô hình bình hoa xếp bằng sách công phu cùng phòng đọc sách được trang trí phù hợp với không khí vui tươi, phấn khởi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách đến tham quan.

Hội báo Xuân Ất Tỵ, Triển lãm sách, Ảnh nghệ thuật là hoạt động thường niên của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hậu Giang. Đây là hoạt động chính trị, văn hoá có ý nghĩa to lớn nhằm đem đến cho người dân có góc nhìn toàn cảnh về sự đổi mới, phát triển của báo chí cả nước, trong đó có

báo chí Hậu Giang.



Quang cảnh Hội báo Xuân

Hội báo Xuân, Triển lãm sách, Ảnh nghệ thuật năm 2025 sẽ được diễn ra từ ngày 23/01 đến ngày 07/02/2025 (nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày mùng 10 tháng Giêng năm Ất Ty).

PV

Link bài viết: <https://nguoiambao.vn/public/hau-giang-khai-mac-hoi-bao-xuan-at-ty-2025>